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Í frumvarpinu er gert þráð fyrir því að 40 gr. laga um sjúkratryggingar verði breytt á þann hátt að til 
þess að ráherra geti gengið til samninga um rekstur heilbrigðisþjónustu, þurfi að liggja fyrir ályktun 
Alþingis o.s.frv .
Embættið telur að þetta sé óráð, þar sem mikil hætta er á að þetta ferli verði of þungt í vöfum og 
svifaseint til þess að takast á við mál af þessu tagi, sem oft þurfa að ganga tiltölulega fljótt fyrir sig. 
Það er, að mati embættisins, óeðlilegt að Alþingi eyði dýrmætum tíma sínum til þess að taka 
ákvarðanir um það hvar, hvernig og af hverjum eigi að veita heilbrigðisþjónustu.
Mikilvægt er hins vegar að stefna í heilbrigðismálum sé skýr og að um hana ríki sem mestur einhugur 
á Alþingi. Þá er einnig mjög mikilvægt að undirstofnanir ráðuneytisins fylgi þeirri stefnu sem samykkt 
hefur verið og að ekki sé greitt fyrir þjónustu sem ekki er í samræmi við heilbrigðisstefnu. Eðlilegt er 
að framkvæmd heilbrigðisstefnu sé í höndum ráðherra og ráðuneytis. Á þessu hefur verið misbrestur 
sem að einhverju leyti hefur stafað af stefnuleysi í heilbrigðismálum. Þá telur embættið að fylgja beri 
lögum um sjúkratryggingar eins og þau voru hugsuð frá upphafi og má af því tilefni vísa í skýrslu 
starfshóps, sem skilaði áliti til heilbrigðisráðherra 2016.
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